



## Hơn 290.000 học sinh bước vào năm học mới

### CON SỐ - SỰ KIỆN

Gần **737,4**

tỷ đồng là tổng kinh phí ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các trường trong năm học mới.



2

● Học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ (TP. Nha Trang) tập duyệt chuẩn bị cho lễ khai giảng.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH  
LÊ HỮU HOÀNG:

**Làm việc với lãnh đạo  
Viện Cảnh tranh  
chiến lược Wahba và  
Diễn đàn Toàn cầu Boston**

2

### Đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước trường học

Thời gian qua, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã rà soát và đẩy nhanh tiến độ bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua khu vực các trường học. Đến nay, nhiều khu vực trước trường học đã được khắc phục các bất cập nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh.



4

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH LÊ HỮU HOÀNG:

## LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO VIỆN CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC WAHBA VÀ DIỄN ĐÀN TOÀN CẦU BOSTON



● Đồng chí Lê Hữu Hoàng tặng quà lưu niệm cho đại diện Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba và Diễn đàn Toàn cầu Boston.

Chiều 4-9, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với ông Mark Kennedy - Giám đốc Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba, Trung tâm Wilson Center, Washington DC và ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston (Hoa Kỳ).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa. Từ đó, đưa ra định hướng phát triển trong tương lai của tỉnh. Đại diện Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba và Diễn đàn Toàn cầu Boston mong muốn cùng tỉnh Khánh Hòa xây dựng niềm tin trong quan hệ đối tác với Hoa Kỳ; tạo cầu nối trong xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp

Hoa Kỳ và Khánh Hòa. Thời gian tới, Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba và Diễn đàn Toàn cầu Boston sẽ làm cầu nối để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp lớn trên thế giới hỗ trợ, đầu tư tài chính, hạ tầng giao thông cho tỉnh. Bên cạnh đó, Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba còn muốn hỗ trợ Khánh Hòa trong lĩnh vực giáo dục để tạo ra nguồn nhân lực tại chỗ, nuôi dưỡng nguồn nhân tài phục vụ cho công cuộc phát triển của tỉnh; sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong chuyển đổi xanh; xây dựng cảng biển, cảng vận chuyển khí hóa lỏng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Hoàng cảm ơn và tiếp thu những vấn đề mà ông Mark Kennedy và ông Nguyễn

Anh Tuấn đề cập. Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh, UBND tỉnh mong muốn ông Mark Kennedy thông qua Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba sẽ giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các cơ chế đặc thù của Khánh Hòa đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói chung và Washington DC nói riêng. Tỉnh mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đầu tư tại Khánh Hòa về lĩnh vực công nghiệp tại Nam Vân Phong, các dự án về cảng biển, logistics, khu công nghiệp hóa dầu, năng lượng tái tạo (hydrogen, điện gió ngoài khơi), chế biến, chế tạo công nghệ cao; công nghệ thông tin, bán dẫn; công nghệ sinh học... Tỉnh cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, trao đổi các cơ hội hợp tác về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục sáng tạo... Đồng chí Lê Hữu Hoàng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các đề xuất của đại diện Viện Cạnh tranh chiến lược Wahba và Diễn đàn Toàn cầu Boston; yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp để triển khai những hợp tác trong thời gian sớm nhất.

ĐÌNH LÂM

## Đoàn viên Công đoàn cơ sở DT Group hiến 38 đơn vị máu

Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2024 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng 4-9, tại Nhà máy Sản xuất yến sào - rong biển DT Khánh Hòa, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Rong biển D&T Khánh Hòa (DT Group) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cho lãnh đạo, nhân viên trong nhà máy với thông điệp “Giọt hồng DT Group - Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”.

Tại ngày hội hiến máu, 70 lãnh đạo, nhân viên DT Group đã hiến được 38 đơn vị máu. Sự kiện này nhằm tuyên truyền, giáo dục đến

lãnh đạo, đoàn viên, thanh niên, người lao động của đơn vị về ý nghĩa cao cả của hoạt động hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Giọt hồng DT Group - Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”; thể hiện nghĩa cử cao đẹp sẻ chia và sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo, nhân viên và đoàn viên Công đoàn cơ sở DT Group đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, như: Tuần lễ tiếp nước và yến hủ cho người lao động đi đường trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua 2 xã Vĩnh

Phương và Vĩnh Lương, TP. Nha Trang); tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phối hợp với UBND xã Vĩnh Phương tổ chức “Ngày Môi trường xanh” thu gom rác thải nhựa trên địa bàn xã... Ngoài ra, Công đoàn cơ sở công ty còn tài trợ Chương trình “Chung tay cùng em đến trường năm học mới” trao nhiều suất quà và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường học trong tỉnh; phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Phương hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Đ.LÂM

## Hơn 290.000 học sinh bước vào năm học mới



● Học sinh Trường Tiểu học Vinh Hải 2 (TP. Nha Trang) tập duyệt chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Hôm nay (5-9), cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 290.000 học sinh và hơn 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn tỉnh bước vào năm học mới 2024 - 2025.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có 521 trường mầm non, phổ thông và trung tâm. Trong đó, có 202 trường mầm non (gồm 159 trường công lập, 43 trường ngoài công lập); 160 trường tiểu học; 121 trường THCS; 34 trường THPT (gồm 29 trường công lập, 5 trường ngoài công lập) và 4 trung tâm. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường với tổng kinh phí gần 675,4 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy gần 62 tỷ đồng, đồng thời sẽ tiếp tục mua sắm, bổ sung trong thời gian tới.

Năm học 2024 - 2025 là năm đầu tiên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các khối lớp và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành...

K.D

## Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 giảm 0,28%



● Người dân mua hàng tại một siêu thị ở Nha Trang.

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,28% so với tháng trước. CPI bình quân 8 tháng tăng 3,54% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 4 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,02%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,12%; giao thông giảm 2,85%; giáo dục giảm 0,36%. 5 nhóm hàng có chỉ số giá tăng: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,01%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,08%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%; văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch tăng 0,05%; hàng

hóa và dịch vụ khác tăng 0,13%. Các nhóm hàng hóa thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông có chỉ số giá ổn định.

Nguyên nhân chính làm CPI tháng 8 giảm so với tháng trước do chỉ số giá điện sinh hoạt, nước sinh hoạt giảm do nhu cầu sử dụng giảm, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm; giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm 3 lần tác động lên chỉ số giá nhiên liệu giảm... Ngoài ra, hiện đã vào vụ thu hoạch lúa hè - thu nên giá lương thực giảm; trứng các loại giảm 4,58% so với tháng trước do nguồn cung dồi dào... tác động lên nhóm chỉ số hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm.

C.VÂN

## Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Ngày 4-9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31 về tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 với phương châm: "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm; thầy cô giáo là động lực; nhà trường làm bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách trình các cấp thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý cho việc nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là chất lượng giáo viên ở tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo, cả công lập và ngoài công lập.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục khuyết tật; điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học; thu gọn các điểm trường lẻ, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi nhất cho trẻ em, học sinh và người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lựa chọn, cung ứng, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục của địa phương theo đúng quy định, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng sách giáo khoa cho năm học mới 2024 - 2025; có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh có hoàn cảnh gia đình

khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm gắn với nâng cao chất lượng; đẩy mạnh tự chủ đại học, nhất là tự chủ về tài chính; chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2025; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học; đẩy mạnh mô hình đào tạo không vì lợi nhuận bậc đại học; triển khai hiệu quả các đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây. Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, nhất là phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương rà soát số lượng biên chế giáo viên để đề xuất Trung ương bổ sung biên chế ngành Giáo dục, nhất là giáo viên mầm non; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc tuyển dụng biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao và có giải pháp phù hợp, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018...

**KHÁNH TÂM (Theo baochinhphu.vn)**

Diễn đàn chính sách địa phương về chuyển đổi số và Ngày hội công nghệ số tỉnh năm 2024:

## Dự kiến diễn ra đầu tháng 10



● Đồng chí Đinh Văn Thiệu kết luận tại cuộc họp.

Sáng 4-9, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương về chuyển đổi số và Ngày hội công nghệ số tỉnh năm 2024.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các ngành liên quan, đồng chí Đinh Văn Thiệu kết luận: Thống nhất Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chủ đề "Chuyển đổi số - Bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa", với khoảng 250 đại biểu tham dự, tập trung trao đổi về định hướng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2030 của tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh... Diễn đàn dự kiến diễn ra trong 1 buổi, vào đầu tháng 10. Cùng với diễn đàn, UBND tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội công nghệ số tỉnh năm 2024 trong 2 ngày, với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo

người dân trên địa bàn tỉnh. Ngày hội dự kiến có lễ khai mạc; tổ chức các gian hàng giới thiệu công nghệ; văn nghệ và trình diễn tiểu phẩm, hoạt cảnh về nội dung chuyển đổi số; thi tìm hiểu về chuyển đổi số; đố vui có thưởng; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện... Đặc biệt, trong ngày hội, UBND tỉnh dự kiến sẽ ra mắt, đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh và app Công dân Khánh Hòa.

Đồng chí Đinh Văn Thiệu lưu ý, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thiện nội dung, kịch bản tổ chức các chương trình bảo đảm khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát lại địa điểm tổ chức Ngày hội công nghệ số tỉnh năm 2024; phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về diễn đàn, Ngày hội công nghệ số tỉnh và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) năm 2024. UBND cấp huyện xây dựng, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày hội công nghệ số tỉnh và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024...

**N.V**

## Trường Đại học Thái Bình Dương: Tổ chức hội thảo chung quốc tế về khách sạn và du lịch lần thứ 4

Sáng 4-9, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo chung quốc tế về khách sạn và du lịch lần thứ 4 với chủ đề "Xu hướng chuyển đổi: Định hình tương lai của du lịch bền vững". Hội thảo có sự đồng hành của 10 trường đại học và trung tâm nghiên cứu uy tín trên thế giới như: Đại học South-Florida, Đại học Mara Technology, Đại học Tham-masat, Đại học RMIT, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cùng các tổ chức nghiên cứu về du lịch như: Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương... Hơn 30 nhà nghiên cứu, học giả, nhà giáo dục, doanh nghiệp, hiệp hội đến từ nhiều nước tham dự.

Tại hội thảo, có 37 bài tham luận trực tiếp và 48 bài tham luận trực tuyến mang đến những góc nhìn đa dạng về du lịch bền vững. Đây là diễn đàn quốc tế quan trọng để thảo luận và định hướng cho sự phát triển bền vững của ngành Du lịch trong bối cảnh mới. Hội thảo nhằm tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, học giả... trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời khám phá những xu hướng mới nhất đang định hình tương lai của ngành Du lịch và khách sạn. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Hội thảo diễn ra đến ngày 6-9.

**K.D**

### TIN VĂN

● UBND tỉnh vừa giao UBND TP. Cam Ranh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các đơn vị liên quan thống nhất cơ quan tổ chức lập quy hoạch phân khu liên quan Khu Công nghiệp Nam Cam Ranh, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-9. Trước đó, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1899, ngày 19-7-2024. (**Trần Minh**)

● UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Tổ công tác triển khai công việc liên quan đến các dự án trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh; do ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ: Chủ động rà soát, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác lập quy hoạch, thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai và các thủ tục khác có liên quan đến các dự án trọng điểm tại khu vực thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh theo kế hoạch; định kỳ mỗi tháng/lần cập nhật tiến độ, tình hình kết quả triển khai, báo cáo UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Tổ công tác còn tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác lập quy hoạch và thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng đối với các dự án tại 2 địa phương. (**Minh Hồng**)

● Nằm trong Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chiều 4-9, UBND xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh) tổ chức lễ ra mắt Đội văn nghệ truyền thống thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông. Đội văn nghệ có 31 thành viên ban đầu là người DTTS; sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ người dân địa phương. Đội được thành lập nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn di sản văn hóa các DTTS trên địa bàn xã; bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nghệ nhân truyền dạy, lưu giữ văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trong cộng đồng. (**Phan Hương**)



● Đội văn nghệ biểu diễn tại lễ ra mắt.

# Đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước trường học

Thời gian qua, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã rà soát và đẩy nhanh tiến độ bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến quốc lộ qua khu vực các trường học. Đến nay, nhiều khu vực trước trường học đã được khắc phục các bất cập nhằm đảm bảo ATGT cho học sinh (HS).



● Đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Vinh Phương, TP. Nha Trang).

## 54 vị trí cần bổ sung hệ thống an toàn giao thông

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi HS trong tình hình mới, từ đầu năm 2024, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhà thầu bảo trì đường bộ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT trên địa bàn tỉnh đi kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình ATGT khu vực các nút giao với các trường học trên các tuyến quốc lộ. Kết quả kiểm tra trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh có 54 vị trí trường học cần phải thực hiện bổ sung hệ thống ATGT. Sau khi phối hợp kiểm tra thực tế tại hiện trường, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã ban hành 11 công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhà thầu bảo trì đường bộ và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT yêu cầu bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình ATGT khu vực nút giao với các trường học trên đường bộ.

Đối với đoạn tuyến do Khu Quản lý đường bộ III trực tiếp quản lý, văn phòng rà soát và xác định có 21 vị trí trường học cần phải bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ. Đơn vị đã đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ trong năm 2024 đối với 17 vị trí trên tuyến Quốc lộ 1. Hiện nay, đơn vị đang nỗ lực sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo

ATGT. Cụ thể, tại vị trí Trường Tiểu học Ninh Ích (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa), đơn vị đã thay đổi 2 vị trí đèn cảnh báo nháy vàng và chuyển đổi từ điện năng lượng mặt trời sang dùng điện lưới. Bên trái và phải tuyến đã bổ sung biển báo "vị trí người đi bộ sang ngang", sơn bổ sung vạch người đi bộ qua đường, vạch sơn gờ giảm tốc. Tại Trường Tiểu học Suối Tân (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) đã được sơn bổ sung vạch gờ giảm tốc; cắm biển báo vị trí người đi bộ sang ngang 2 bên tuyến đường; sơn bổ sung tăng chiều dày gờ giảm tốc bên phải tuyến và sửa chữa, di chuyển đèn cảnh báo nháy vàng từ Km1476 + 243 đến Km1476 + 080.

Đối với đoạn tuyến do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT quản lý, sau khi rà soát, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 xác định có 33 vị trí trường học cần phải bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ. Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã dùng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên để khắc phục 5 vị trí được giao quản lý; Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 194 VN đã khắc phục 2 vị trí được giao quản lý. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục khắc phục theo chỉ đạo của Văn phòng Quản lý đường bộ III.3.

## Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông

Ông Tạ Thanh Tình - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 cho biết, ngày 8-7, Khu Quản lý đường bộ III ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự

toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu, giá trúng thầu các gói thầu thuộc Dự án Sửa chữa, tăng cường ATGT hành lang an toàn đường bộ và đường sắt các đoạn trên Quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh. Đến nay, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã triển khai thực hiện bổ sung hệ thống ATGT giữa đường bộ và đường sắt trên tuyến Quốc lộ 1. Đối với các nội dung lắp đặt bổ sung biển "tốc độ tối đa cho phép", biển "phạm vi tác dụng của biển", biển "chỉ dẫn địa điểm", vị trí dừng đón HS và sửa chữa di dời các đèn cảnh báo nháy vàng, đơn vị đang triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9-2024.

Theo ông Tình, để đảm bảo ATGT tại các khu vực trước trường học, thời gian tới, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tuyên truyền cho các chủ mô, bãi tập kết vật liệu xây dựng không để xe chở vật liệu rơi vãi đất, cát trên đường bộ gây mất ATGT và vệ sinh môi trường. Các địa phương phải mạnh tay xử lý tình trạng lấy cắp tài sản công trình đường bộ trên các tuyến quốc lộ. Ban ATGT tỉnh nên có ý kiến đối với Công an địa phương về việc hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ để Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đủ cơ sở lập hồ sơ "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, từ đó có phương án khắc phục, đảm bảo ATGT cho lứa tuổi HS.

VĂN KỶ

## VẤN ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Từ ngày 6 đến 10-9:

### Chiếu phim tham dự giải thưởng Cánh diều 2024 phục vụ khán giả Nha Trang

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao, trong khuôn khổ các hoạt động giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2024, từ ngày 6 đến 10-9, tại các rạp Lotte Cinema Nha Trang (số 80 Trần Phú) và Lotte Cinema Thái Nguyên (số 60 Thái Nguyên, TP. Nha Trang) sẽ diễn ra chương trình chiếu các phim điện ảnh tham dự giải thưởng Cánh diều năm nay.

Theo đó, trong các ngày nêu trên, sẽ có 2 suất chiếu vào khung giờ 8 giờ 30 phút và 10 giờ 30 phút để chiếu các phim điện ảnh tham dự giải thưởng Cánh diều 2024 phục vụ khán giả, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Những bộ phim được chiếu như: *Vàng trăng thơ ấu*; *Sáng đèn*; *Hồng Hà nữ sĩ*; *Án mạng lâu 4*; *Đào, phở và piano*; *Gặp lại chị bầu*; *Đóa hoa mong manh*; *Cái giá của hạnh phúc*; *Sao xanh nơi biển sóng*; *Fanti*; *Móng vuốt*; *Quý cầu*; *Mùa hè đẹp nhất*; *Culi không bao giờ khóc*; *Live - phát trực tiếp*; *Mai*; *Hai Muối*...

Cùng với chiếu phim, còn có hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ, diễn viên, thành viên các đoàn làm phim với khán giả. Cụ thể, ngày 9-9, sau suất chiếu lúc 10 giờ 30 phút, sẽ là phần giao lưu với đoàn làm phim *Đóa hoa mong manh*; ngày 10-9, sau suất chiếu 8 giờ 30 phút, sẽ là phần giao lưu với nghệ sĩ Quyên Linh và đoàn làm phim *Hai Muối*. Các hoạt động giao lưu này đều diễn ra ở rạp Lotte Cinema Nha Trang.

N.T

## Cam Ranh:

### Tăng cường xử lý, chấn chỉnh tình trạng ném đất, đá lên tàu

UBND TP. Cam Ranh vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt cho người dân; đề xuất khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc điều tra, truy bắt các đối tượng ném đất, đá lên tàu.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường: Ba Ngòi, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông chủ trì, phối hợp với công an địa phương, đơn vị quản lý đường sắt tiếp tục tuyên truyền, tổ chức cho các hộ dân sinh sống dọc hai bên khu vực đường sắt ký cam kết không có hành vi vi phạm ATGT đường sắt; phối hợp với lực lượng công an điều tra, phát hiện các đối tượng vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT đường sắt.

Trước đó, Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh đã báo cáo UBND tỉnh về thống kê các vụ ném đất, đá lên tàu thuộc khu vực Khánh Hòa. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 17 vụ ném đất, đá lên tàu với thời gian diễn ra chủ yếu vào cuối giờ chiều hoặc buổi tối. Việc ném đất, đá lên tàu gây vỡ kính tại các toa hành khách, gây mất ATGT đường sắt. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng ném đất lên tàu hỏa trên địa bàn tỉnh.

V.K

Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân trong giai đoạn mới, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

### Đảm bảo an sinh xã hội

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, công tác giải quyết việc làm được triển khai tốt, mỗi năm đã tạo việc làm tăng thêm cho hơn 11.500 người. Các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) được triển khai đảm bảo. Đến nay, toàn tỉnh đã có 199.609 người tham gia BHXH, 175.723 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, người lao động 2 lần/năm; qua đó đã kịp thời lắng nghe, giải đáp và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động. Nhờ đó, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra tranh chấp lao động, đình công, lãn công. Bên cạnh đó, các chính sách trong giáo dục nghề nghiệp được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương, đáp ứng yêu cầu của đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 18.581 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,6%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,95%.

Cùng với đó, công tác giải quyết hồ sơ người có công được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đến nay không còn hồ sơ tồn đọng để nghị xác nhận người có công. Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý 55.312 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có 5.999 người đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền hơn 12,9 tỷ đồng/tháng. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện lan tỏa rộng khắp. Tính từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được hơn 13,3 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, đã hỗ trợ xây mới 48 căn nhà, sửa chữa 145 căn nhà cho người có công; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người có công vào dịp lễ, Tết, bị ốm đau đột xuất, hoàn cảnh khó khăn.

Các chính sách dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được các cấp, ngành, địa phương



● Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

triển khai đảm bảo. Hiện nay, toàn tỉnh có 51.561 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có hơn 45.000 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Công tác xã hội cũng được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống những người yếu thế. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã dành hơn 127 tỷ đồng để chăm lo, phục vụ đối tượng xã hội vào dịp lễ, Tết. Đặc biệt, chính sách giảm nghèo bền vững được toàn tỉnh triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 684 hộ nghèo và 446 hộ cận nghèo. Huyện Khánh Sơn có mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,3% và huyện Khánh Vĩnh đạt 2,86%; cả 2 địa phương đủ điều kiện thoát khỏi huyện nghèo. Công tác trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả...

### Nâng cao chất lượng chính sách trong giai đoạn mới

Mới đây, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh đảm bảo 100% người có công và gia đình được chăm lo toàn diện cả

về vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; đưa tỷ lệ thất nghiệp chung của tỉnh dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,5%. Đồng thời, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ cao hơn 40%; lực lượng lao động tham gia BHXH trên 60% và lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH trên 45%. Cùng với đó, 100% gia đình chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định; đảm bảo mức sống tối thiểu cho người có hoàn cảnh khó khăn và trợ giúp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng được 48.749 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Cùng với đó, 100% hộ gia đình ở thành thị, nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn; 100% gia đình, trường học, trạm y tế có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi tiểu học đạt 99,5%, THCS đạt 97,5%, THPT và tương đương tối thiểu đạt 90%...

Ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết, để đạt được những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đưa ra 9

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động mọi nguồn lực để chăm lo đời

sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tập trung phát triển thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau; nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân; đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ nguồn lực quốc tế trong thực hiện chính sách xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thực hiện chính sách xã hội... Với những giải pháp cụ thể nêu trên, trong những năm tới, chính sách xã hội của tỉnh sẽ đạt được những kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

VĂN GIANG



● Đào tạo nghề cơ khí cho người lao động tại thị xã Ninh Hòa.



● Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, kết nối việc làm cho người lao động.

# Phát huy giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Raglai để phát triển du lịch

Những năm qua, huyện Khánh Sơn đã chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) Raglai gắn với phát triển du lịch. Tuy còn một số khó khăn, nhưng công tác này đã đạt được những kết quả khích lệ.

## Phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Khánh Sơn là địa phương miền núi có 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó ĐBDTTS Raglai chiếm đến 73,4% dân số toàn huyện. Những năm qua, công tác phục dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai được huyện chú trọng và đạt được nhiều kết quả khích lệ. Trong đó, đàn đá Khánh Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia; lễ bỏ mả được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể; ngoài ra còn có nhiều nghi lễ, phong tục đặc sắc khác như: Lễ tạ ơn cha mẹ, lễ ăn đầu lúa mới... Huyện có 4 nghệ nhân ưu tú loại hình nghệ thuật dân gian đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu và tôn vinh gắn liền với công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Các loại hình văn nghệ dân gian của người Raglai tại Khánh Sơn cũng đa dạng, đặc sắc như: Các làn điệu dân ca, hát sù thi... Nhiều nghề thủ công truyền thống như: Đan lát, làm nhạc cụ dân tộc, chế biến rượu cần... vẫn còn được lưu giữ trong cuộc sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Địa phương cũng có nhiều di tích lịch sử - văn hóa có giá trị, ghi đậm dấu ấn của mảnh đất có lịch sử lâu đời, được UBND tỉnh

xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh như: Di tích lịch sử căn cứ cách mạng Tô Hạp, danh lam thắng cảnh thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), di tích khảo cổ địa điểm Dốc Gạo (thị trấn Tô Hạp).

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của ĐBDTTS gắn với phát triển du lịch, thời gian qua, huyện đã tổ chức 6 lớp truyền dạy đánh mã la, 3 lớp truyền dạy đánh đàn đá, 3 lớp học hát sù thi cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Huyện còn tổ chức 6 lớp học tiếng nói và chữ viết Raglai cho 402 học viên; xây dựng chương trình "Tự học tiếng Raglai" trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện nhằm giữ gìn tiếng nói và chữ viết của người Raglai; tích cực nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu dân ca dân vũ, ghi âm các làn điệu dân ca, sù thi Raglai, biên dịch các loại sách về con người và văn hóa Raglai Khánh Sơn. Huyện đã hoàn thành công tác bảo tồn, chế tác 10 bộ nhạc cụ đàn đá Khánh Sơn, tổ chức phục dựng lễ tạ ơn cha mẹ nhằm bảo tồn nét văn hóa lễ hội truyền thống của đồng bào Raglai... Các xã, thị trấn đã thành lập các đội văn nghệ, đội mã la, đàn đá, đàn chapi và thổi kèn bầu... sẵn sàng phục vụ du khách khi có nhu cầu. Phòng truyền thống



● Tái hiện lễ ăn đầu lúa mới của đồng bào dân tộc thiểu số Raglai tại xã Sơn Hiệp.

huyện đã tổ chức trưng bày hơn 100 hiện vật mang giá trị văn hóa, lịch sử của đồng bào Raglai để phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu tìm hiểu văn hóa của người dân và du khách. Huyện cũng đã đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị cho 29 thôn, tổ dân phố trên địa bàn; hỗ trợ hoạt động cho 12 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng ĐBDTTS và miền núi...

## Tiếp tục tăng cường công tác bảo tồn

Tuy đã đạt được những kết quả khích lệ, song công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai ở huyện Khánh Sơn vẫn còn nhiều khó khăn khi nguồn lực đầu tư hỗ trợ bảo tồn, phát

huy các giá trị văn hóa truyền thống của ĐBDTTS còn hạn chế. Trước những tác động của nhịp sống hiện đại, giới trẻ dần không còn mặn mà với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bên cạnh đó, thế hệ nghệ nhân tâm huyết, có nhiều cống hiến nay đã lớn tuổi hoặc không còn, một số loại hình di sản văn hóa truyền thống đang mai một dần trong đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Raglai...

Theo ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, từ nay đến năm 2030, huyện tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai gắn với phát triển du lịch, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, giảm nghèo bền

vững trong ĐBDTTS. Trong đó, chú trọng phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu của người Raglai; tổ chức lớp truyền dạy nhạc cụ đàn đá, mã la và duy trì các hoạt động biểu diễn; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp gắn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán tốt đẹp của ĐBDTTS trên địa bàn; xây dựng Nhà trưng bày huyện để trưng bày hiện vật, cổ vật văn hóa, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Raglai vừa phục vụ du lịch. Cùng với đó, huyện tiếp tục bảo tồn di sản văn hóa, nhất là chữ viết, trang phục truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống của người Raglai...

HẢI LĂNG

Giai đoạn 2024 - 2025:

## Phấn đấu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Theo kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2024 - 2025 được UBND huyện Khánh Sơn ban hành, địa phương đặt mục tiêu trong các năm 2024 và 2025, 100% dân số trên địa bàn tham gia BHYT. Mục tiêu năm 2024, toàn huyện có hơn 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; hơn 15% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Năm 2025, có hơn 21% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; hơn 24% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, huyện đặt ra 6 nhóm nội dung trọng tâm như: Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; kịp thời triển khai các chính sách, pháp luật mới về BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý đối tượng thụ hưởng.

H.L

## Giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Khánh Sơn, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện là hơn 378,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 121,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 207 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện hơn 38 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách cấp xã hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 8, huyện giải ngân được hơn 146 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch vốn đầu tư công.

Trong đó, giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đạt 35% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đạt 34% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách huyện đạt 63% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt 93% kế hoạch.

Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục khắc phục các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng... để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

B.L

**Chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan**

Bóng đá là môn thể thao tập thể có tính đối kháng cao, nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao. Công tác tuyển chọn, quản lý, sử dụng, ký kết, chấm dứt hợp đồng, chuyển tuyến đào tạo đối với các vận động viên (VĐV) đều phải theo quy định, quy trình và được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhưng chính sự thiếu sót, buông lỏng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các đơn vị đã vô hình trung tạo điều kiện cho HLV các đội bóng tuyển trẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý chi trả chế độ tiền công, tiền lương, lập quỹ riêng của đội bóng, khai khống ngày tập luyện, danh sách VĐV tập luyện để tư lợi.

Kết luận thanh tra nêu rõ, hành vi vi phạm của các HLV là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm cố tình, có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Do vậy, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị lãnh đạo sở cần xử lý trách nhiệm đối với Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, trong đó kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; Văn phòng sở tham mưu việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của giám đốc sở và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao khi để xảy ra thiếu sót, vi phạm ở trên.

Đối với Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, cần xử lý, chấn chỉnh, quán triệt, nghiêm cấm HLV giữ thẻ ATM và giữ mật khẩu thẻ ATM của VĐV, trực tiếp rút tiền của VĐV; thực hiện việc chi trả tiền công và tiền ăn của VĐV chưa đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng phải do VĐV trực tiếp ký nhận hoặc người giám hộ ký nhận; niêm yết công khai, minh bạch việc chi trả tiền công và tiền ăn cho VĐV tại nơi tập luyện để thực hiện giám sát nội bộ. Đồng thời, bố trí nguồn

## GÓC KHUẤT CỦA BÓNG ĐÁ TRẺ KHÁNH HÒA

**Kỳ cuối:**

# Cần chấn chỉnh, xử lý, quan tâm phát triển bóng đá trẻ

**AN NHIÊN**

(Tiếp theo Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 4-9)

**Vụ việc huấn luyện viên (HLV) các đội bóng đá trẻ Khánh Hòa có nhiều sai phạm diễn ra trong thời gian dài (từ năm 2021 - 2023) đã cho thấy sự buông lỏng, thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các đơn vị liên quan. Ngành Thể thao tỉnh cần có sự chấn chỉnh, xử lý; đồng thời có sự thay đổi, xây dựng phương án tối ưu để phát triển bóng đá trẻ.**



● Không có huấn luyện viên dẫn dắt, các cầu thủ U17 Khánh Hòa tự tập với nhau ở một góc sân.

**Ông NGUYỄN VĂN NHUẬN - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao:** Quan điểm của sở là không bao che đối với những sai phạm. Ngay sau khi có kết luận của thanh tra, sở đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh thành lập hội đồng kỷ luật, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm. Sở cũng thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, tùy theo mức độ sai phạm sẽ có hướng xử lý đối với cá nhân, tập thể của các đơn vị liên quan.

lực cho Phòng Đào tạo - Huấn luyện để đảm bảo chức năng của phòng trong việc theo dõi các hoạt động tuyển dụng, quản lý và sử dụng VĐV tại trung tâm; bố trí chấm công tập luyện của VĐV, giao bộ phận độc lập thực hiện việc chấm công để đảm bảo khách quan trong việc theo dõi, quản lý, không để HLV kiêm luôn việc chấm công.

Đối với Phòng Quản lý thể dục thể thao, tham mưu thực hiện tuyển chọn VĐV, thực hiện đánh giá việc đảm bảo từng tiêu chí VĐV của trung tâm theo kế hoạch được phê duyệt trong lần tuyển dụng tiếp theo; tham mưu sửa đổi Quy chế tuyển chọn, quản lý và sử dụng VĐV, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật về lao động và phân cấp cho trung tâm (nếu cần thiết).

Riêng hành vi vi phạm của ông Đặng Đạo (HLV đội U19) và ông Nguyễn Tý (HLV đội U17), Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Theo một thanh tra viên, trong quá trình thanh tra, ông Nguyễn Tý và ông Đặng Đạo đã tích cực khắc phục hậu quả, chi trả lại một phần tiền công và tiền ăn cho các VĐV trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, hoàn trả lại nộp vào ngân sách số tiền gây thất thoát. Hiện nay, các VĐV xác nhận đã nhận được tiền và không tiếp tục tố cáo, bản thân ông Nguyễn Tý được các VĐV có nhận xét tích cực. Tuy vậy, những vi phạm của 2 HLV này diễn ra trong thời gian dài nên cần phải xử lý nghiêm.

### Cần quan tâm phát triển bóng đá trẻ

Từ trước đến nay, công tác đào tạo các đội bóng đá tuyển trẻ Khánh Hòa được thực hiện theo cách thức “xoay vòng”. Nghĩa là, một đội bóng trẻ, chẳng hạn như U15 chỉ có một HLV trưởng phụ trách, theo đội bóng từ lứa U15 cho đến U21, sau đó xoay tua trở lại huấn luyện một lứa U15 khác và cứ như thế tiếp tục. Khi dẫn dắt các đội bóng trẻ, mục tiêu quan trọng nhất của các HLV là đội bóng của mình tham gia các giải đấu ở các cấp độ được lọt vào vòng chung kết quốc gia được coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau lứa đào tạo, cầu thủ được đôn lên đội tuyển thì tốt, không được cũng chẳng sao, HLV vẫn tiếp tục huấn luyện lứa cầu thủ khác. Chính với cách thức này, các HLV đã tự cho mình quyền giữ tiền ăn, tiền công, rồi phân theo các mức, phát lại cho VĐV không đúng quy định, lập quỹ đội bóng với các nguồn chi không công khai minh bạch, lập danh sách khống ngày tập, VĐV hưởng lợi, gây thất thoát ngân sách...

Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, mỗi năm, nguồn kinh phí đơn vị được cấp khoảng 60 tỷ đồng, được chi trả cho hoạt động của đơn vị, phân bổ cho 22 đội tuyển, với hơn 550 VĐV (bao gồm cả VĐV tập trung và nghiệp dư). Đối với các đội bóng đá trẻ, bên cạnh việc chi trả tiền ăn, tiền công cho VĐV, tùy theo

kế hoạch hoạt động của các đội (thời gian, địa điểm tham dự giải quốc gia các cấp độ), đội bóng sẽ được cấp kinh phí ít hoặc nhiều. Hiện, trung tâm không có kinh phí cho các đội đi tập huấn, chữa trị chấn thương cho VĐV...

Theo tìm hiểu, chính những khó khăn về kinh phí nên từ trước đến nay, các đội bóng đá trẻ ở trung tâm thường tập “chay”, mỗi năm đội bóng chỉ có thể tham dự 1 giải đấu cấp độ của mình. Việc không đủ kinh phí cho các chuyến tập huấn, thi đấu đã khiến các cầu thủ trẻ không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, do vậy các cầu thủ sau khi hết tuổi đào tạo (lứa U21) trình độ vẫn giậm chân tại chỗ. Để rồi khi hết hợp đồng đào tạo, lứa VĐV này hoặc thất nghiệp, hoặc tìm công việc khác, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh thừa nhận, với thực trạng công tác đào tạo trẻ của các đội bóng như hiện nay, để có được cầu thủ đủ trình độ đôn lên đội tuyển thi đấu đỉnh cao là rất khó. Vì thế, cần có phương án tháo gỡ, tìm đầu ra cho VĐV.

Bóng đá Khánh Hòa từng rất thành công trong công tác đào tạo trẻ với sự xuất sắc của lứa cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia như: Tấn Tài, Quang Hải, Duy Nam... Không chỉ vậy, cách đây 12 năm, lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Võ Đình Tân thi đấu

XEM TIẾP TRANG 10

Sau vụ việc HLV các đội bóng đá U15, U17, U19, U21 bị thanh tra về các hành vi vi phạm trong công tác tuyển chọn, quản lý và sử dụng VĐV tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, hiện các đội U15, U19 và U21 được giao lại cho các trợ lý phụ trách. Riêng đội bóng U17, theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, do không có trợ lý nên hiện đội bóng được giao cho cầu thủ đội trưởng quản lý, chờ bố trí, sắp xếp HLV mới.

# Hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh

✍️ CHÂU TƯỜNG

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao kiến thức cho hội viên về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp; xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất xanh, sạch, an toàn, hiệu quả để khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm tại diễn đàn “Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp và sáng tạo”, hội chợ “Nghề, làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa”, phiên chợ “Đồng hành phụ nữ khởi nghiệp - kết nối sản phẩm OCOP”, phiên chợ truyền thông, ngày hội phụ nữ khởi nghiệp... Bên cạnh đó, giới thiệu phụ nữ khởi nghiệp tham gia gian hàng tại hội chợ an toàn thực phẩm; phiên chợ “Đặc sản vùng miền Khánh Hòa”; hội chợ nông sản; hội chợ Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hội chợ mua sắm và ẩm

thực hàng Việt Nam - Thái Lan... Các hoạt động đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan và mua sắm; nhiều gian hàng đã nhận được kết nối lâu dài từ các nhà hàng, khách sạn, siêu thị và các đại lý.

Ngoài ra, các cấp hội đã kết nối nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giới thiệu cho gần 2.000 hội viên phụ nữ đang khởi sự kinh doanh và các thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác vay với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với một số ngân hàng cho vay tín chấp để hội viên phụ nữ có điều kiện hơn trong quá trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và đã có gần 1.000 chị được vay với số tiền hơn 100 tỷ đồng...

Mới đây, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh”, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh. Các chị em đã được thông tin những nội dung về chuyển đổi số, ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; định hướng cho doanh nghiệp trong

Bên cạnh hỗ trợ về kiến thức, vốn, giới thiệu sản phẩm..., các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn giúp hội viên đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ số trong bước đầu khởi nghiệp, kinh doanh.



● Người dân, du khách tìm hiểu các sản phẩm do phụ nữ thực hiện.

chuyển đổi số; các dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh bền vững. Đồng thời, được giới thiệu các khóa học trực tuyến “Thợ công nghệ”; chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng kênh TikTok... Các cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ngày hội đã được hướng dẫn thực hiện livestream để bán hàng và tổ chức bán hàng trực tiếp tại ngày hội.

Bà Phi Thị Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian qua, hội đã tổ chức tuyên truyền và giúp đỡ phụ nữ ở địa phương bán hàng online bằng cách đưa thông tin, hình ảnh sản phẩm lên mạng xã hội; thực

hiện livestream nhưng chỉ mới ở bước đầu cơ bản. Từ những thông tin được hướng dẫn tại ngày hội, bà đã nắm bắt được cách bán hàng online, giao tiếp trong quá trình buôn bán để tiếp cận với khách hàng; đồng thời học hỏi được nhiều nội dung thiết thực để về tuyên truyền, hướng dẫn lại cho phụ nữ ở địa phương. Riêng tại ngày hội, các mặt hàng của phụ nữ Vạn Ninh đem tới bán đã được khách hàng ủng hộ và tiêu thụ hết khoảng 50 trái dưa, 300 trứng gà và vịt, 10kg cà phê, 15kg hải sản khô. Đây là cơ hội để các đơn vị, địa phương giới thiệu những sản phẩm đến người tiêu dùng.

XEM TIẾP TRANG 10

## THẠC SĨ 8X khởi nghiệp với thạch sương sâm

**Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ cây sương sâm, bà Trà Thị Kim Thoa (sinh năm 1988, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) đã trồng và xây dựng mô hình chế biến thạch sương sâm mang lại hiệu quả. Đồng thời, nhân rộng mô hình giúp phụ nữ ở địa phương kiếm thêm thu nhập.**



● Bà Trà Thị Kim Thoa chế biến thạch sương sâm.

Bà Thoa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hóa sinh tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Sau 9 năm công tác tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, năm 2020, bà Thoa quyết định nghỉ việc để thực hiện ước mơ riêng. Vừa làm online, kinh doanh quán cà phê, bà vừa đi thỉnh giảng môn Thực vật dược cho sinh viên một số trường tại Nha

Trang. Sau dịch Covid-19, việc kinh doanh bị đình trệ nên bà quyết định rời phố về quê vào tháng 6-2023. Thấy mẹ có trồng một ít gốc sương sâm để chế biến món ăn giải khát cho gia đình và làm thạch bán lẻ tại chợ, sẵn chuyên ngành của mình, bà bắt tay vào nghiên cứu xây dựng mô hình chế biến thạch sương sâm tại Ninh Hòa.

Bà Thoa cho biết, cây sương

sâm có 2 loại là lá trơn và lá lông. Bà chọn trồng sương sâm lá trơn vì dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, không kén đất và phù hợp với đất trồng tại Ninh Hòa. Sau 6 tháng trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn lá/năm/1.000m<sup>2</sup>. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ phường Ninh Hiệp, bà vay 90 triệu đồng để phát triển và mở rộng diện tích trồng cây sương sâm trong khu vườn khoảng 1.000m<sup>2</sup> của gia đình. Đồng thời, bà đầu tư thêm máy móc để phục vụ việc chế biến thạch sương sâm thay vì phải làm thủ công như trước. Theo y học cổ truyền, cây sương sâm có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, tiêu độc..., vì vậy, thạch sương sâm là món ăn vặt, giải khát rất tốt cho mọi người.

Quy trình chế biến thạch sương sâm được bà thực hiện theo mô hình 3F (Feed, Farm, Food) - chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín từ nhà vườn đến chế biến và bán ra thị trường. Chế biến thạch sương sâm đơn giản, nhưng trong quá trình

chiết xuất dịch, bà thực hiện theo công thức riêng để cho ra sản phẩm thạch đặc, mềm, không ra nhiều nước khi để lâu và không sử dụng thêm bất kỳ chất kết dính nào. Ban đầu, mỗi ngày bà chỉ làm 1kg lá cho ra 50 ly thạch sương sâm, đến nay tăng lên 4kg lá/ngày với 200 ly; với giá bán từ 5.000 đến 7.000 đồng/ly tùy vào bán sỉ hay lẻ, sau khi trừ chi phí bà lãi khoảng 700.000 đồng/ngày. Đầu tháng 4-2024, Dự án “Xây dựng mô hình chế biến thạch sương sâm tại thị xã Ninh Hòa” của bà và một dự án khác được Hội Phụ nữ phường Ninh Hiệp chọn để tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Dự án của bà vượt qua vòng thi sơ loại, được chọn vào vòng thi bán kết cấp vùng miền Trung và đang chờ kết quả của cuộc thi.

Vì nguồn lá sương sâm không đủ sản xuất nên trong thời gian tới, bà Thoa tiếp tục mở rộng vườn trồng để đảm

bảo nguồn nguyên liệu đầu vào sạch, an toàn; đồng thời, chuẩn bị hồ sơ để năm 2025 đăng ký thạch sương sâm là sản phẩm OCOP. Hiện nay, bà đang nhân rộng mô hình bằng cách ươm cây giống rồi hướng dẫn 4 hộ ở phường Ninh Hiệp và xã Ninh Đông trồng cây, giúp phụ nữ có thêm thu nhập. Sau đó, bà thu mua lại lá của người dân với giá 50.000 đồng/kg.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Diễm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa cho biết, mô hình chế biến thạch sương sâm không chỉ là dự án khởi nghiệp có hiệu quả, mà còn có khả năng triển khai thực hiện tại địa phương, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ. Các chị em có thể trồng cây, thu hoạch lá sương sâm, chế biến thạch và kinh doanh sản phẩm. Trong thời gian tới, hội sẽ nhân rộng mô hình để giúp chị em nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, có việc làm và thu nhập ổn định.

✍️ HÒA TRANG





Theo báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang, trong 7 tháng năm 2024, 11 tỉnh duyên hải miền Trung ghi nhận gần 3.890 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc bệnh tay chân miệng của khu vực miền Trung giảm 29,7% (năm 2023 có 5 trường hợp tử vong liên quan tới bệnh tay chân miệng).

# Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng



● Khám cho trẻ mắc tay chân miệng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

## Số ca mắc giảm

Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang đề nghị, ngành y tế các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng nói riêng, nhất là trong thời gian bắt đầu vào năm học mới, bởi đỉnh dịch tay chân miệng thường rơi vào tháng 9 và 10 hàng năm.

Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tại tỉnh Khánh Hòa 3 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 198 ca mắc tay chân miệng. Số ca mắc bắt đầu tăng từ tháng 3, cao nhất là tháng 5 với 235 ca, tháng 6 và 7 số ca mắc tay chân miệng khoảng 200 ca/tháng, tháng 8 ghi nhận gần 120 ca. Nguyên nhân ca mắc tay chân miệng tăng cao là do, sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày (vào tháng 2), học sinh bắt đầu quay lại trường học, đây cũng là thời điểm thời tiết giao mùa, khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho vi rút tay chân miệng phát triển, trong đó có chủng vi rút EV71 là chủng độc lực cao.

8 tháng năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.120 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm gần 53% so với cùng kỳ năm 2023 (gần 2.370 ca). Tất cả 8 huyện, thị xã, thành phố đều ghi nhận ca bệnh, trong đó, TP. Nha Trang là địa phương có số ca mắc cao nhất

với gần 350 ca. Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 35 ổ dịch, trong đó có 12 ổ dịch tại trường mầm non, nhóm trẻ gia đình. Về địa phương, TP. Nha Trang ghi nhận 9 ổ dịch, nhiều nhất trong tỉnh. Độ tuổi mắc tay chân miệng tại Khánh Hòa tập trung ở trẻ từ 3 tuổi trở xuống, trong đó nhóm trẻ từ 13 đến 36 tháng tuổi chiếm 67,2% trên tổng số trường hợp mắc. Các trường hợp mắc tay chân miệng chủ yếu là ở độ 1 và độ 2a (thể nhẹ), có 16 trường hợp là độ 2b (dễ gây các biến chứng); các trường hợp có từ độ 2a trở lên đều được nhập viện theo dõi điều trị.

## Cần phòng, chống dịch triệt để

Theo bác sĩ Tôn Thất Toàn, bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm như: Viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nếu trường học không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, bệnh sẽ bùng phát rộng. Nhất là thời điểm độ ẩm không khí cao, gây tụ hơi nước trên sàn, kính, quần áo, đồ dùng... là môi trường thuận lợi cho các loại nấm, vi rút phát triển mạnh; khi đó các bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng có điều kiện thuận lợi lây lan nhanh, tăng nguy cơ mắc bệnh. Trẻ nhỏ có thói quen ngâm đồ và chơi chung đồ chơi với nhau nên dễ mắc tay chân miệng. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân

miệng là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc và da chủ yếu ở dạng bóng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông.

Để phòng bệnh tay chân miệng, phụ huynh và người chăm trẻ cần cho trẻ ăn uống sạch, ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như: Cốc, bát, đĩa, thìa. Nơi ở cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như: Đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ chú ý không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và chất thải bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Người lớn và trẻ em cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

✍️ QUẾ LÂM (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

## Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi tại 18 tỉnh, thành phố

Bộ Y tế vừa có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi năm 2024 tại 18 tỉnh, thành phố với 135 huyện ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Chiến dịch nhằm đạt được mục tiêu 95% trẻ thuộc nhóm đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm đủ mũi vắc xin theo quy định tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi, dịch sởi xảy ra được tiêm 1 mũi vắc xin. Thời gian thực hiện chiến dịch từ nay tới cuối năm 2024, ngay sau khi vắc xin được cung ứng.

Từ cuối năm 2023, Tổ chức Y tế thế giới đã phát đi thông báo về việc nhiều nước trên thế giới có số ca mắc sởi gia tăng và cảnh báo Việt Nam có thể bùng phát dịch sởi. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2024, Bộ Y tế đã có kế hoạch tiêm bù, tiêm vét các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có sởi. Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc sởi, trong đó tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 500 ca mắc.

## Phân bổ ngay vitamin A trong điều trị bệnh nhân sởi

Để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân sởi, Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế 63 tỉnh, thành phố về việc sử dụng vitamin A trong điều trị bệnh sởi ở trẻ em. Theo đó, Bộ Y tế nêu rõ, trong các hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng, chống bệnh sởi, việc bổ sung vitamin A cho việc điều trị hỗ trợ các bệnh liên quan đến mắt và suy dinh dưỡng là cần thiết.

Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố phân bổ ngay vitamin A viên nang 100.000 đơn vị và 200.000 đơn vị hiện còn tồn kho sau khi kết thúc chiến dịch uống bổ sung vitamin A cho trẻ em đợt 1 năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thu dung, điều trị trẻ em mắc sởi trên địa bàn; tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch sởi cho người dân, trong đó có vai trò của vitamin A trong điều trị bệnh sởi và dự phòng biến chứng khô mắt của bệnh.

## Nhiều thiết bị y tế sẽ phải kê khai giá từ năm 2025

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến của người dân và cơ quan chức năng đối với dự thảo thông tư quy định về kê khai giá thiết bị y tế.

Theo dự thảo thông tư, thiết bị y tế kê khai giá là các thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, có 26 loại thiết bị y tế nằm trong danh mục phải kê khai giá, như: Máy thở, máy gây mê, máy theo dõi bệnh nhân, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, hệ thống X-quang, hệ thống CT-Scanner, hệ thống chụp cộng hưởng từ, hệ thống chụp mạch số hóa, máy siêu âm, máy xét nghiệm sinh hóa các loại, máy tim phổi nhân tạo, hệ thống phẫu thuật nội soi...

Việc tiến hành kê khai giá các loại thiết bị y tế dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2025. Đối tượng thực hiện kê khai giá thiết bị y tế là các doanh nghiệp, chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế hoặc doanh nghiệp được chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế ủy quyền làm đại lý phân phối, kinh doanh cấp 1 trong trường hợp chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế không thực hiện kinh doanh, mua bán thiết bị y tế.

✍️ NGUYỄN HỒNG

## CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Sở Du lịch vừa có công văn gửi Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan về việc tuyên truyền, cảnh giác các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến số đối tượng làm tư vấn về phòng khách sạn và các dịch vụ liên quan. Theo đó, sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng này đã không cung cấp dịch vụ, thông tin của khách hàng không có trên hệ thống khách sạn mà khách đã đặt theo như quảng cáo; một số khách khi đến khách sạn mới biết có đặt phòng nhưng các đối tượng tư vấn chưa thanh toán tiền, vì thế khách sạn

không cho khách nhận phòng. Sau đó, khách nhiều lần liên hệ yêu cầu giải quyết, nhưng các đối tượng này không nghe máy và chặn liên lạc.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, không để gây ra thêm những vụ khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Sở Du lịch thông tin đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu; xác nhận lại thông tin trước khi chuyển tiền cho bất kỳ ai để

không trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo nêu trên; kịp thời báo cáo, thông tin đến các cơ quan liên quan để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Sau khi Sở Du lịch ban hành công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên của các đối tượng.

**THÀNH LONG**

## Xử phạt 14 triệu đồng một hộ kinh doanh hàng nhập lậu



● Số hàng vi phạm buộc tiêu hủy.

Ngày 4-9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Trần Thị Thu Thảo (đường Sông Cạn, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) số tiền 14 triệu đồng và buộc tiêu hủy 114 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Trước đó, qua công tác giám sát địa bàn và nắm thông tin về dấu hiệu vi phạm, ngày 26-8, Đội QLTT số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh nói trên. Qua kiểm tra, đội phát hiện hộ kinh doanh Trần Thị Thu Thảo đang kinh doanh sản phẩm nước hoa, sữa tắm, dầu hấp tóc, kem thoa mặt với tổng trị giá hàng hóa hơn 10 triệu đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên theo quy định.

**K.HÀ**

## GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ HỘI DOANH NHÂN TRẺ KHÁNH HÒA MỞ RỘNG:

### 11 đội bóng tranh tài

Chiều 4-9, trên sân Bóng Mỹ Gia (TP. Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá nữ Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa mở rộng lần thứ nhất - năm 2024.

Giải đấu thu hút hơn 150 vận động viên nữ của 11 đội bóng gồm: Lớp CEO NT01, Sanest Tourist, JCI Khanhhoa, BNI Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ, Đất Góc, Central Group, TP Bank, D&T Group, Hội Kareb. Các đội bóng chia làm 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào bán kết; 2 đội bóng xếp vị trí thứ 2 bảng A và B cạnh tranh suất bán kết còn lại thông qua hình thức bốc thăm.



● Các đội bóng thi đấu tại giải.

Đây là giải bóng đá nữ lần đầu tiên do Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tổ chức, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2024). Mục đích giải nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp

trực thuộc, các hội và hiệp hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao nói chung, bóng đá nữ nói riêng trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ của tỉnh.

**P.H**

## GÓC KHUẤT...

TIẾP THEO TRANG 7

giải hạng nhì quốc gia đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc sau khi giành quyền thăng hạng nhất mùa giải 2014 và V.League 1 chỉ trong vòng 2 năm. Cũng từ sự thành công của lứa trẻ này, bóng đá Khánh Hòa dần được nhiều người biết đến với lối chơi đầy nhiệt huyết, cống hiến và mang đậm bản sắc riêng. Tuy vậy, trải qua nhiều biến cố, bóng đá Khánh Hòa giờ đây đã không còn như trước khi cứ mỗi mùa giải, câu chuyện eo hẹp kinh phí, khó khăn về lực lượng... cứ mãi đeo bám.

Mùa giải 2023 - 2024, đội bóng Khánh Hòa FC có 8 VĐV trẻ được đôn lên thi đấu chuyên nghiệp, có lẽ không ít người cho rằng đây là tín hiệu

đáng mừng. Tuy vậy, nếu xét tình hình đội bóng gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng ở thời điểm đó và kết quả đội bóng Khánh Hòa phải xuống hạng, số VĐV được đôn lên nói trên không khác gì "nhoe ép chín". Chính vì vậy, để công tác đào tạo VĐV bóng đá trẻ Khánh Hòa đạt được hiệu quả đòi hỏi cần có sự thay đổi, tận dụng triệt để nguồn lực hiện có.

Tin vui là mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý với phương án của Sở Văn hóa và Thể thao về việc vừa giữ đội bóng chuyên nghiệp hạng nhất, vừa tổ chức đội bóng Khánh Hòa tham gia giải hạng ba, lấy lực lượng nòng cốt là lứa VĐV bóng đá U21. Với phương án này, đội bóng đá trẻ U21 Khánh Hòa sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn (tại giải hạng

ba và U21 quốc gia), qua đó tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các đội bóng chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Nhuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho hay, với phương án này, đội bóng đá tỉnh thuộc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh khi tham gia giải hạng ba sẽ chủ động được nguồn kinh phí ngân sách cấp; đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó, cung cấp, bổ sung nguồn cầu thủ cho Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa thi đấu các giải chuyên nghiệp, giải quyết được bài toán đầu ra cho các tuyển đào tạo trẻ.

**A.N**

## HỖ TRỢ...

TIẾP THEO TRANG 8

Bà Phan Thị Đệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh cũng cho biết: "Không chỉ bán hết 150kg bưởi, ôi, chuối trong ngày hội, phiên livestream của hội phụ nữ xã đã thu hút hơn 1.700 lượt xem. Sau livestream, chúng tôi đã bán thêm được 100kg bưởi cho hội viên phụ nữ ở địa phương. Qua ngày hội, chị em học hỏi được rất nhiều điều bổ ích để ứng dụng trong kinh doanh". Thời gian qua, hội cũng đã thực hiện hỗ trợ hội viên về ý tưởng thực hiện kinh doanh; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để làm vốn kinh doanh; giới thiệu một số địa điểm cung ứng sản phẩm chất lượng (trái cây, thịt, trứng gia cầm); hỗ trợ, kết nối khách hàng... giúp chị em khởi nghiệp, làm ăn buôn bán, phát triển kinh tế gia đình.

Theo bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đối với các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, quản lý, việc nắm bắt công nghệ số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn tạo ra những giá trị bền vững, thân thiện với môi trường thông qua việc ứng dụng các công nghệ xanh. Vì vậy, hội đã kết nối với các chuyên gia cung cấp kiến thức mới, kỹ năng đào tạo về công nghệ ứng dụng trong quảng bá sản phẩm cho các chị em. Thời gian tới, hội sẽ phối hợp với các đơn vị, chuyên gia trong tiếp thị liên kết để hỗ trợ thêm cho phụ nữ về ứng dụng nền tảng số, đưa sản phẩm đến người dân và du khách.

**C.T**

**THỜI SỰ QUỐC TẾ****Nhà vua Thái Lan phê chuẩn Nội các mới của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra**

Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn Nội các do tân Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đề xuất. Danh sách Nội các mới được công bố trên Công báo Hoàng gia (Royal Gazette) ngày 4-9, ngoài Thủ tướng Paetongtarn còn có 35 thành viên khác, bao gồm 6 Phó Thủ tướng. Trong Nội các mới, đảng Vì nước Thái nòng cốt của liên minh cầm quyền có 17 ghế (bao gồm cả bộ trưởng và thứ trưởng), trong khi 19 ghế còn lại được phân chia cho các đối tác liên minh, bao gồm các đảng Tự hào Thái Lan 8 ghế; đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất 4 ghế; phe tách ra từ đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân do Đại úy Thamanat Prompow dẫn đầu 3 ghế; đảng Dân chủ 2 ghế; đảng Quốc gia Thái phát triển 1 ghế và đảng Nhân dân quốc gia giữ 1 ghế.

Một số nguồn tin cho biết, sau khi các bộ trưởng nội các mới tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua, nội các mới sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên để thảo luận về tuyên bố chính sách, dự kiến được công bố trước Quốc hội từ ngày 11 đến 13-9. Trong một tuyên bố ngày

3-9, bà Paetongtarn cho biết, chính phủ mới của bà sẽ không có “thời kỳ trăng mật” mà thay vào đó sẽ phải tăng tốc nỗ lực để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách khác nhau, trước mắt là tiếp tục những chính sách mà cựu Thủ tướng Srettha Thavasin đang thực hiện. Bà Paetongtarn nói thêm rằng, bà đã chỉ đạo các nghị sĩ của đảng tiếp xúc cử tri thường xuyên hơn để lắng nghe những vấn đề của họ và tìm cách giúp đỡ họ. Nữ Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan cũng xác nhận rằng, kế hoạch phân phát ví số sẽ vẫn là chính sách hàng đầu của chính phủ mới, mặc dù thừa nhận rằng một số chi tiết của kế hoạch sẽ cần được điều chỉnh, với những thay đổi bao gồm phân phối tiền bằng tiền mặt.

Trong khi đó, theo Thủ tướng tạm quyền Phumtham, chính phủ mới vẫn sẽ thúc đẩy việc thực hiện các cam kết bầu cử của mình mặc dù một số chi tiết có thể được điều chỉnh, và mục tiêu giải quyết các vấn đề kinh tế vẫn không thay đổi bởi đây vẫn là chính phủ do đảng Pheu Thai lãnh đạo.

Theo TTXVN

**THẾ GIỚI 24 GIỜ QUA**

☐ Theo thông tin tại cuộc họp báo tổ chức sáng 4-9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 sẽ tổ chức từ ngày 12 đến 14-9, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng hòa bình và chia sẻ tương lai”. Diễn đàn sẽ tổ chức 4 phiên họp toàn thể và 8 phiên họp nhóm. Tính đến ngày 3-9, hơn 500 đại biểu của hơn 90 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng hơn 200 chuyên gia, học giả Trung Quốc và nước ngoài đã xác nhận tham dự diễn đàn. Trong đó, có hơn 30 Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở châu Á, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thương Hải..., đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như NATO và Liên minh Châu Âu. Ngoài ra, còn có hơn 30 cựu chính trị gia và hàng chục học giả.

☐ Phát biểu tại Indonesia - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Giáo hoàng Francis ngày 4-9 nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường mối quan hệ liên tôn giáo để chống lại chủ nghĩa cực đoan và không khoan dung. Theo lịch trình, Giáo hoàng Francis sẽ lưu lại Indonesia trong 3 ngày, trước khi đến Papua New Guinea, Timor Leste và Singapore trong chuyến thăm kéo dài 12 ngày.

☐ Theo hãng tin TASS, ngày 4-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, những thay đổi mới nhất trong Chính phủ Ukraine không ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai nước. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cùng ngày trước đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo Ngoại trưởng nước này Dmitry Kuleba đã đệ đơn xin từ chức.

☐ Đầu giờ chiều 4-9, tại Tokyo, ông Motegi Toshimitsu - Trưởng ban cán sự đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) đã tổ chức họp báo để chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức Chủ tịch LDP thay thế Thủ tướng Kishida Fumio. Tại đây, ông Motegi nêu những nét chính về cương lĩnh tranh cử của mình, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế với những trụ cột chính như: Đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh lương thực...

P.V (Tổng hợp)

**THÔNG TIN - QUẢNG CÁO****LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC TRUNG TÂM NHA TRANG TỪ NGÀY 09/09 ĐẾN 10/09/2024.**

NGÀY	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ	KHU VỰC CẮT ĐIỆN	THỜI GIAN
09/09	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Gò Cây Sung (T.46D).	Từ 07h30 đến 14h00
		Một phần đường Miếu Bà (T.50K).	Từ 08h30 đến 09h15
		Một phần đường Trung Tâm xã Vinh Thạnh (T.50E).	Từ 09h30 đến 10h15
		Một phần đường Trung Tâm xã Vinh Thạnh (T.50H).	Từ 10h30 đến 11h15
		Một phần đường 23 tháng 10 (T.50B).	Từ 14h00 đến 14h45
		Khách hàng Cty TNHH Thương mại Nước đá Pha Lê (T.511B).	Từ 15h00 đến 15h45
	Một phần thôn Võ Cang (T.71H).	Từ 16h00 đến 16h45	
ĐL Vinh Nguyên	Một phần đường Thái Khang (T.61).	Từ 07h00 đến 11h30	
	Khách hàng: Khu đô thị Phước Long A (T.94, T.348, T.95, T.487, T.489, T.96), Khu đô thị VCN Phước long 2 (T.79, T.80, T.81, T.82, T.83).	Từ 09h00 đến 16h30	
10/09	ĐL Vinh Hải	Một phần đường Dương Hiến Quyền (T.37D).	Từ 07h00 đến 11h00
	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường 23 tháng 10 (T.19K).	Từ 07h30 đến 16h00
	ĐL Vinh Nguyên	Một phần đường: Phước Long, Nguyễn Tất Thành (T.73E). Một phần đường: Đường Phước Long, Võ Thị Sáu (T.73B, T.73D, T.73F, T.72B, T.36E, T.72C, T.72E, T.72F, T.73F); Khách hàng: Cty TNHH Thiên Anh (T.139), Cty CB Lâm thủy sản.(T.293), Nhà công vụ Học viện Hải quân (T.228), BVĐK Tâm Trí T.206), Đúc nhôm Bình Tân (T.235), XN chế biến Song Mây Rapexco Nha Trang (T.279), Khu Chung cư An Bình (T.356), Cty CP Vật liệu may (T.176), Đài Truyền hình (T.177), Cty May SAMBO (T.355), XN chế biến Song Mây Rapexco Nha Trang (T.287, T.287B, T.287C, T.378A, T.378B), Cty TNHH SX TM DV Bạch Việt (T.337), Cty CP TM KHATOCO (T.221), Hòn Ngọc Việt (T.230), Cục dự trữ Nam Trung Bộ (T.231), Tòa nhà Viettel (T.227), Chung cư PH (T.339), Cty CN Thái Bình Dương (T.335), Cty TNHH MTV In bao bì Khatoco (T.315), XN Khai Thác và Dịch vụ Thủy sản Khánh Hòa (T.258), Cty Cấp thoát nước Khánh Hòa (T.257), Trường THCS Trần Hưng Đạo (T.252), Cty CP Giặt, Là Khôi Nguyên (T.313), Trường Sơn- Vinh trường (T.72D, T.58), hộ KD Phạm Văn Dũ (T.224), DNTN Chín Tuy (T.191), DNTN Sáu Bông (T.237), Khu tái định cư Vinh Trường (T.241, T.246, T.249), Trạm Bơm số 7 (T.480).	Từ 07h00 đến 17h00
		Từ 08h00 đến 08h10	

**Ghi chú:** - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.**THỨ NĂM (5-9)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Giải mã cuộc sống; 13h05: Phim: Cô gái bé nhỏ (T.1); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Vì An ninh Tổ quốc; 21h: Phim: Hoa sữa về trong gió (T.6); 22h35: Phim tài liệu.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Trò chơi phù thủy (T.77); 18h: Phim: 30 chưa phải là hết (T.34); 20h: Phim: Đi giữa trời rục rỡ (T.27);

20h30: Khi phụ nữ làm chủ; 21h40: Phim: Sao Kim bản tim Sao Hỏa (T.19); 22h40: Phim: Tốt hơn cùng nhau (T.4); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Hồng Hải Nhi (T.8); 12h15: Phim: Đố ba biết mẹ đang nghĩ gì (T.3); 20h10: Phim: Người mẹ kẻ kỳ lạ (T.11); 21h: Phim: Ngã rẽ số phận (T.31); 21h50: Phim: Áo ảnh hôn nhân (T.19).

(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

**LIÊN HỆ QUẢNG CÁO****Khánh Hòa**

ĐT: (0258). 3817979 FAX: (0258). 3562950

Email: quangcaobkh@gmail.com

# Đa dạng sản phẩm BÁNH TRUNG THU

Từ đầu tháng 7, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ và trên một số tuyến đường của TP. Nha Trang, các gian hàng bánh Trung thu đã được bày bán, giới thiệu nhiều sản phẩm đến người tiêu dùng. Bên cạnh chất lượng, hương vị sản phẩm, năm nay, các nhà sản xuất bánh Trung thu cũng chú trọng về thiết kế mẫu mã bao bì bắt mắt và sang trọng.



● Khách hàng chọn mua bánh Trung thu tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang.

Dựa trên nền tảng giá trị truyền thống kết hợp với hiện đại, Trung thu năm nay, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đưa ra thị trường bánh Sanest Moon Cake cao cấp phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng khách hàng, hộp bánh được thiết kế đẹp mắt. Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết: “Năm nay, ngoài tập trung cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đặc biệt quan tâm đến mẫu mã bao bì. Cùng với thiết kế 14 loại bao bì khác nhau, kết hợp chủ đạo giữa hai màu đỏ, vàng sang trọng, tinh tế tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng, bánh được sử dụng những nguyên liệu cao cấp, bổ dưỡng như: Yến sào đảo thiên nhiên nguyên chất, hải sâm, trứng cá tằm, đông trùng hạ thảo, bào ngư, trứng cá hồi, hạnh nhân, việt quất, hạt chia, kiwi... Toàn bộ nguyên liệu đầu vào đều được công ty tuyển chọn, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các thông

tin về nguyên liệu, bán thành phẩm đều được cập nhật trong suốt quá trình chế biến”. Năm nay, công ty đưa ra thị trường hơn 1,4 triệu sản phẩm bánh Trung thu, tăng 12% so với năm trước. Sản phẩm được chia theo các dòng quà tặng, cao cấp, phổ thông với 2 trọng lượng bánh là 120g và 200g. Tuy giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá sản phẩm bánh Trung thu Sanest Moon Cake không thay đổi so với năm 2023. Ngoài kênh bán hàng truyền thống, công ty còn đẩy mạnh kênh bán hàng online thông qua các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và ứng dụng Grab nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đến thời điểm này, doanh thu bánh Trung thu yến sào Sanest Moon Cake đạt hơn 70% kế hoạch.

Theo bà Trần Thị Mỹ An - đại diện Siêu thị thực phẩm sạch 3F (đường Pasteur, TP. Nha Trang), trước phản hồi tích cực từ khách hàng, năm nay, 3F tiếp tục đưa ra thị trường dòng bánh Trung thu Đại Phát. Đây là năm thứ 9, 3F phân phối dòng bánh này đến tay người tiêu dùng trên địa bàn TP. Nha Trang. Bên cạnh chất lượng,

năm nay, nhà sản xuất đặc biệt quan tâm đến thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm. Ngoài những thiết kế hộp bánh Trung thu truyền thống trống đồng, hoàng triều, Đại Phát còn ra mắt bộ sưu tập linh vật “Hươu vàng đón trăng - Phúc lộc viên mãn” thay lời chúc may mắn, tài lộc... được khách hàng khá ưa chuộng. Sản phẩm có giá dao động từ 120.000 đồng đến 3,2 triệu đồng/hộp tùy loại.

Ngoài bày bán bánh Trung thu của các thương hiệu: Kinh Đô, Đồng Khánh, Hữu Nghị, Bibica, Bảo Ngọc..., các siêu thị lớn trên địa bàn TP. Nha Trang như: Lotte Mart, Go!, Co.opmart còn tung ra thị trường các loại bánh Trung thu tươi nhân hàng riêng được sản xuất dựa trên thị hiếu người tiêu dùng. Giá bánh Trung thu tươi chay vị đậu đỏ, sữa dừa, trà xanh, hạt sen loại 150g có giá dao động từ 55.000 - 70.000 đồng/cái; bánh tươi thập cẩm 1 trứng có giá 70.000 - 85.000 đồng/cái...



● Hộp bánh Trung thu hình cuốn sách tinh tế tại Siêu thị 3F.



● Khách hàng tìm hiểu thông tin bánh Trung thu tại Siêu thị Go! Nha Trang.



● Người dân chọn mua sản phẩm bánh Trung thu Yến sào Khánh Hòa.



Bên cạnh các đơn vị sản xuất kinh doanh, những năm gần đây, thị trường bánh Trung thu còn có sự góp mặt của các khách sạn lớn ở Nha Trang. Ngoài những hương vị truyền thống, bánh Trung thu của các khách sạn thường có những sáng tạo riêng với nguyên liệu cao cấp, hộp bánh được thiết kế tinh tế, sang trọng với các họa tiết hoa văn truyền thống kết hợp hiện đại. Sản phẩm không chỉ cung cấp cho khách hàng, đối tác của khách sạn mà còn được bán rộng rãi trên thị trường. Điển

hình như khách sạn Sheraton Nha Trang đã đưa ra thị trường bộ sưu tập bánh Trung thu với tên gọi Minh Nguyệt, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khôi của biển Nha Trang, gồm 2 loại hộp bánh: Hộp Sóng Biển với 4 bánh (nhân sen trứng muối, nhân thập cẩm, sô-cô-la trứng muối và trà xanh trứng muối) có giá 1,5 triệu đồng/hộp; hộp Thủy Triều với 8 bánh (nhân mè đen trứng muối, hạt chia trứng muối, đậu xanh trứng muối, than tre nhân trà xanh trứng muối, than tre nhân trà ô long trứng muối...) giá 2,5 triệu đồng/hộp. Đặc biệt, khách hàng được giảm 20% khi mua bánh từ nay đến ngày 10-9. Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang cũng cho ra mắt thị trường bánh Trung thu với các hương vị: Bánh dẻo và bánh nướng nhân đậu, hạt sen, khoai môn, mè đen, vi cá, thập cẩm...

Theo ghi nhận của phóng viên, tuy được bày bán từ rất sớm và có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá, chiết khấu cao nhằm kích cầu tiêu dùng nhưng hiện khách mua lẻ sản phẩm bánh Trung thu tại các gian hàng trên phố, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh vẫn chưa nhiều. Giá bánh Trung thu năm nay cơ bản giữ ở mức ổn định so với năm ngoái. Đối với dòng sản phẩm bình dân, giá dao động từ 40.000 - 100.000 đồng/cái; dòng bánh Trung thu cao cấp bình quân từ 1 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng/hộp tùy loại.

KHÁNH HÀ